
BORGARRÁÐ 17. október 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins og Flokks 
fólksins um greiðslur úr miðbæjarsjóði Reykjavíkurborgar til Miðborgarinnar okkar - 
R19100355

Hvað hefur Miðborgin okkar hefur fengið greitt undanfarin ár úr miðbæjarsjóðnum? Svar 
óskast sundurliðað eftir árum frá árinu 2008. 1. Hefur bílastæðissjóður greitt til samtakanna 
og ef það er óskað eftir hversu háar upphæðir það eru frá 2008. 2. Hver er áætlaður kostnaður 
við að breyta Laugavegi í varanlega göngugötu? 3. Hver er áætlaður kostnaður við að breyta 
Skólavörðustíg í varanlegar göngugötu? 4. Hver er áætlaður framkvæmdatími við að breyta 
götunum í varanlegar göngugötur? 5. Hvenær er áætlað að byrja framkvæmdirnar og hvenær 
eru verklok áætluð? 


